



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  
“ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ไสยะอาด ร่วมต้านทุจริต”  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายอุทิศ จิตเงิน ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ พร้อมด้วยบุคลากร ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรม กล่าวตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความยับยั้งชั่งใจและมีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เพื่อให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ที่ปลอดจากการทุจริตปลະประพฤติมิชอบ นำสู่ “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ไสยะอาด ร่วมต้านทุจริต”

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชกษัตริย์ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓



### คำประกาศเจตนารมณ์

การต่อต้านการทุจริต “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ไสยะอาด ร่วมต้านทุจริต (HSS Together Against Corruption) และนโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญอย่างมั่นคง จะดำรงตน ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และขอประกาศเจตนารมณ์ว่า ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ No Gift Policy ทั้งก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะมุ่งมั่นสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด สร้างสังคมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ ที่ปลอดภัยจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไสยะอาด ร่วมต้านทุจริต” และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยืนเคียงข้างสุจริตชน สืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายอุทิศ จิตเงิน)

ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๓